

Số: /BC-STTTT

Hà Tĩnh, ngày tháng 6 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay**

Thực hiện Văn bản số 821/TTra-BCXB ngày 06/6/2023 của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; sau khi rà soát, tổng hợp, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh báo cáo như sau:

### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH**

Trên cơ sở Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 4000/KH-BTTTT ngày 31/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình hành động số 50/Ctr-STTTT ngày 05/7/2022 thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, ban hành các văn bản đôn đốc, định hướng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện đúng quy định của pháp luật về hoạt động báo chí; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sử dụng mạng xã hội;...

Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở, phòng Thông tin Báo chí Xuất bản thuộc Sở thường xuyên rà soát, theo dõi thông tin trên báo chí, mạng xã hội và hoạt động tác nghiệp của phóng viên trên địa bàn. Ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh các cơ quan báo chí có bài viết và phóng viên tác nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, phóng viên sử dụng thẻ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo...

### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

#### **1. Công tác tổ chức phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện các văn bản QPPL về báo chí**

Trong kỳ báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức 07 cuộc tập huấn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản QPPL về báo chí cho cán bộ đầu mối tham mưu công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí tại các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện; tại các huyện Nghi Xuân, Kỳ Anh, Can Lộc Thành phố Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh...; tập trung phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật báo chí 2016; Nghị định số

119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 15/2020/NĐ-CP và Nghị định 119/2020/NĐ-CP xử phạt VPHC lĩnh vực bưu chính, viễn thông và báo chí, xuất bản.

## **2. Kết quả rà soát đối với cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trên địa bàn**

Về cơ quan báo chí địa phương: Hà Tĩnh có 04 cơ quan báo chí địa phương (gồm: Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Hồng Lĩnh, Tạp chí Khoa học). Các cơ quan báo chí Hà Tĩnh hiện nay đã có nhiều đổi mới, đã khai thác được các phương thức truyền thông hiện đại ngoài các hình thức truyền thống. Báo Hà Tĩnh thực hiện mô hình tòa soạn hội tụ, thực hiện các Bài E-magazines là kiểu bài báo đa phương tiện được thiết kế theo phương thức hoàn toàn mới. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã sử dụng khai thác trường quay ảo, trường quay S2, hệ thống truyền hình internet OTT- HTTVGo, thiết lập, khai thác có hiệu quả các kênh truyền thông mạng xã hội. Qua đó đã từng bước đáp ứng được nhu cầu thông tin của nhân dân.

Bên cạnh đó còn có 02 đặc san và 13 cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện. Có 117 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương đã được cấp thẻ nhà báo giai đoạn 2021-2025. Nhìn chung, các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục có nhiều đổi mới về mọi mặt, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, chất lượng cao, đặc biệt là các tác phẩm phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quê hương, đất nước..., tạo thành dòng chảy chủ đạo, tác động tích cực đến đời sống xã hội, được các tầng lớp Nhân dân quan tâm, đánh giá cao.

Về hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn: Có 10 văn phòng đại diện, 35 phóng viên thường trú báo Trung ương và tỉnh bạn, hơn 20 cơ quan báo chí sử dụng công tác viên nhưng chưa đặt Văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên thường trú trên địa bàn. Có 65 phóng viên có Thẻ Nhà báo.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-STTTT ngày 28/4/2022 Quy định tạm thời bộ tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng đối với Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đã áp dụng xếp loại năm 2022), hiện đang tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để ban hành quy định chính thức.

Nhìn chung, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các sự kiện kinh tế, chính trị, xã

hội lớn diễn ra trong tỉnh; phản ánh các vấn đề dư luận quan tâm, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt, giải quyết hiệu quả các vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

### **3. Công tác hướng dẫn thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí**

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Sở đã phối hợp Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại tổ chức 03 Hội nghị, Hội thảo tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước cho Người phát ngôn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Sở đã xây dựng và ban hành Sổ tay công tác thông tin đối ngoại (phát hành 5000 bản), xây dựng tờ rơi hướng dẫn các quy định của pháp luật về báo chí, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí (phát hành 10.000 bản). Thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến xã. Đã được thực hiện lồng ghép vào chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của ngành (Tập huấn cho 03 huyện với hơn 100 người).

Sở đã hướng dẫn các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh cử người phát ngôn, người tham mưu công tác phát ngôn và cung cấp danh sách công bố lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (<https://hatinh.gov.vn/nguoi-phat-ngon>). UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn cử người phát ngôn, công bố công khai trên Cổng TTĐT tỉnh và Cổng/Trang TTĐT cấp xã để phóng viên các cơ quan báo chí thuận tiện trong việc liên hệ công tác, tiếp cận và khai thác thông tin. Đồng thời, thủ trưởng các cơ quan nêu trên đã thực hiện việc ủy quyền phát ngôn trong các trường hợp cụ thể. Đã hạn chế nhiều đối với hiện tượng phóng viên báo chí phản ánh việc né tránh, đùn đẩy trong việc thực hiện phát ngôn.

Sở thường xuyên hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tiếp xúc, làm việc với các cơ quan báo chí đảm bảo đúng quy định pháp luật. Một số đơn vị, địa phương thường xuyên liên hệ để phối hợp xác minh thông tin đối với phóng viên, cộng tác viên đến tác nghiệp ở cơ quan, đơn vị. Việc yêu cầu phóng viên các cơ quan báo chí khi đến liên hệ công tác xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí do lãnh đạo cơ quan báo chí ký, có ghi rõ tên cá

nhân, tổ chức được giới thiệu đến làm việc và nội dung, thời gian làm việc cụ thể đã được thực hiện tương đối nghiêm túc.

Trong kỳ báo cáo, người phát ngôn trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Trong những trường hợp đối với các nội dung chuyên sâu, chuyên ngành, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn chỉ đạo các phòng chuyên môn chuẩn bị kỹ các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách và người được ủy quyền phát ngôn sẽ cung cấp phóng viên bằng văn bản hoặc thông qua phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại. Việc tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện đúng hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã giao bộ phận Văn phòng kiểm tra đầy đủ giấy tờ, điều kiện tác nghiệp, tôn chỉ mục đích... trước khi cung cấp thông tin theo quy định.

#### **4. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội**

Trong kỳ báo cáo, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội được tăng cường.

Từ 6/2022 đến thời điểm báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc, xử phạt 01 tổ chức vi phạm quy định về hợp báo, 03 phóng viên vi phạm về hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ mục đích. Ngoài ra, phát hiện và xử lý 02 trường hợp vi phạm trên mạng xã hội, xử lý 01 trang thông tin điện tử (Devfest.vn) do đăng tải thông tin sai sự thật theo yêu cầu của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử. Tháng 11/2022, Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 01 phóng viên của Tạp chí Vận tải ô tô về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Sở thường xuyên nắm bắt thông tin, phối hợp các sở, ngành, cơ quan chuyên môn liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin những tin, bài điều tra, phản ánh những vấn đề tiêu cực, bức xúc báo cáo nhanh về UBND tỉnh qua hình thức điểm thông tin hàng ngày trên báo, trên mạng xã hội để phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

### **III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC**

- Việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí đã được cấp còn chưa nghiêm. Việc xử lý một số bài viết của các báo, tạp chí có dấu hiệu chưa phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đưa thông tin sai sự thật còn gặp những khó khăn nhất định như Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Tri thức và Cuộc sống.

- Công tác quản lý nhà nước còn gặp nhiều khó khăn do Luật Báo chí còn một số vướng mắc, chưa được hoàn thiện, bổ sung. Nhân lực làm công tác quản

lý nhà nước ít. Chưa được đầu tư các phần mềm hỗ trợ để nâng cao hiệu quả công tác rà soát, xử lý thông tin.

#### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

- Sớm triển khai sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016;

- Cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về phạm vi hoạt động của các Tạp chí để không xảy ra tình trạng “báo hóa tạp chí” theo hướng quy định rõ thời hạn xuất bản định kỳ theo giấy phép (01 số/tháng hoặc 02 số/tháng kể cả các tạp chí điện tử). Phạm vi nội dung hoạt động: Chỉ được cung cấp thông tin, tuyên truyền thuộc phạm vi trực tiếp của ngành, lĩnh vực của cơ quan chủ quản; không thực hiện hoạt động tìm hiểu, điều tra các nội dung, ngành nghề ngoài nội dung đã đăng ký tại giấy phép hoạt động báo chí.

- Đề nghị ban hành Văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc đặt Văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú và có các quy định cụ thể về hoạt động của Văn phòng đại diện, phải chấp hành các quy định về quản lý nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quy định rõ cơ quan báo nào thì được lập Văn phòng đại diện, cơ quan nào chỉ được cử phóng viên thường trú, cơ quan nào không được lập Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; quy định số lượng cụ thể về con người, việc sử dụng phóng viên thử việc, cộng tác viên...

- Quan tâm triển khai và xử lý các vi phạm về “10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam”; Quy tắc sử dụng Mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

- Đăng tải kho dữ liệu và cấp quyền truy cập cho Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương để tra cứu danh sách những người được cấp thẻ nhà báo, danh sách phóng viên chưa có thẻ của các báo Trung ương ... để phục vụ cho công tác theo dõi, quản lý tại địa phương.

- Xây dựng phần mềm theo dõi, quản lý thông tin trên báo chí, mạng xã hội và cấp quyền sử dụng cho các địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh, đề nghị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

#### **Nơi nhận:**

- Thanh tra Bộ TT&TT;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, Ttra<sub>4</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Đậu Tùng Lâm**

